

**แนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง**

หน่วยงาน : กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ : เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณ : องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
หลักการ/แนวทางในการตั้งงบประมาณ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสกลนคร จังหวัดน่าน และจังหวัดระนอง จำนวน 18 แห่ง ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 39 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 แห่ง ในปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน และการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 38 แห่ง ๆ ละ 200,000 บาท
ระเบียบกฎหมาย/ข้อสั่งการ/นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง : - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักพระราชวัง โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีหนังสือเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น เพื่อเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน เป็นประจำทุกปี โดยส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
วิธีการคิด/สูตรในการคิดคำนวณ : สถานศึกษา แห่งละ 200,000 บาท จัดสรรให้สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 38 แห่ง ในการจัดประกวดการแข่งขัน ผลงานวิชาการของครู และนักเรียนที่มีความสามารถในด้านทักษะวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกครู และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกวดในระดับประเทศต่อไป
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการงบประมาณ : (ถ้ามี) - ไม่มี -
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (สำนักงาน) : 0 2241 9000 ต่อ 5332